

คำสั่งธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่ 259/2565

เรื่อง มาตรการควบคุมการใช้สมุนไพรกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis ในบริเวณสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อประกาศให้กัญชาและกัญชงเป็นสมุนไพรควบคุมและควบคุมการใช้พืชสมุนไพรดังกล่าวในทางไม่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นเหตุรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นไปด้วยความเหมาะสมและถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐ สั่งกวดกระทรวงการคลัง จึงกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สมุนไพรกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis ในบริเวณสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้

1. ห้ามมิให้พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างธนาคาร ผู้ปฏิบัติงานกับธนาคาร ลูกค้าของธนาคาร หรือผู้ใดก็ตาม จำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ กัญชา กัญชง พืชในตระกูล Cannabis และสารสกัดจากพืชดังกล่าว ในบริเวณสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารรวมถึงตู้กดเงินอัตโนมัติและตู้บริการด้านการเงินอัตโนมัติ ทั้งสำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคตามคำสั่งและภายใต้การควบคุมของแพทย์

2. ห้ามมิให้มีการจำหน่าย อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนผสมใดๆ ของกัญชา กัญชง พืชในตระกูล Cannabis และสารสกัดจากพืชดังกล่าว ในบริเวณสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงตู้กดเงินอัตโนมัติและตู้บริการด้านการเงินอัตโนมัติ ทั้งสำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ

3. ห้ามมิให้มีการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนผสมใดๆ ของกัญชา กัญชง พืชในตระกูล Cannabis และสารสกัดจากพืชดังกล่าว ในบริเวณสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงตู้กดเงินอัตโนมัติและตู้บริการด้านการเงินอัตโนมัติ ทั้งสำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคตามคำสั่งและภายใต้การควบคุมของแพทย์

/4. ให้ผู้อำนวยการ...

- 2 -

4. ให้ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/ภาค/ศูนย์ กำชับ ติดตาม และกำกับดูแลพนักงาน พนักงาน สัญญาจ้าง ลูกจ้างธนาคาร ผู้ปฏิบัติงานกับธนาคาร ให้ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 รวมตลอดถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ **4** สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ **4** สิงหาคม พ.ศ. 2565



(นายฉัตรชัย ศิริไล)

กรรมการผู้จัดการ

